

โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโค้งสุพรรณ และโครงการฝายบ้านไร่ตาพุด

เรื่องเดิม

กรมกิจการพิเศษ สำนักพระราชวัง ขอให้สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กรณี นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม ราษฎรบ้านไร่ตาพุด หมู่ที่ 9 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายเพื่อช่วยเหลือราษฎร 3 ตำบล อำเภอวิเชียรบุรี ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้งกับประสบอุทกภัยในฤดูฝน (หนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว 0207.84/8253 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)

แนวทางการให้ความช่วยเหลือราษฎร

สำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางแก้ไขปัญหา คือ เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่และข้อมูลว่าทางด้านวิศวกรรม พบว่า พื้นที่โดยรอบแม่น้ำป่าสักดังกล่าว ไม่มีอาคารชลประทาน และระบบกระจายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตร ดังนั้นเพื่อให้การกระจายน้ำไปยังพื้นที่เกษตรกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับราษฎร เห็นควรดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามที่ราษฎรร้องขอจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

- 1) โครงการฝายบ้านโค้งสุพรรณ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโค้งสุพรรณ ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี
- 2) โครงการฝายบ้านไร่ตาพุด ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านไร่ตาพุด ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของพื้นที่รับประโยชน์ เพื่อการปลูกข้าวในฤดูฝนประมาณ 6,000 ไร่ และปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งประมาณ ๒,000 ไร่

ประโยชน์ที่ได้รับ.

หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและเลี้ยงสัตว์ สามารถช่วยเหลือพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูฝนประมาณ 6,000 ไร่ และพื้นที่ปลูกพืชไร่ในฤดูแล้งประมาณ 2,000 ไร่ ในท้องที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 และพื้นที่ใกล้เคียงของตำบลสามแยก



นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม ราษฎรผู้ทุลเกล้าฯ ถวายฎีกา



ผู้แทนจากสำนักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ร้อง
ประชุมและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก



โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นแม่น้ำป่าสัก ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย และไม่มี ความมั่นคงแข็งแรง ราษฎรในพื้นที่จึงต้องทำการซ่อมแซมอยู่เป็นประจำ



สภาพแม่น้ำป่าสักบริเวณพื้นที่บ้านโค้งสุพรรณ



พื้นที่รับประโยชน์ เมื่อดำเนินโครงการฯ แล้วเสร็จ